

นิคมอุตสาหกรรม

ต่อจากหน้า 1

3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ. เชียงแสน และ อ.เชียงของ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อรองรับการเติบโตของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 4 ชาติคือ ไทย จีน ลาวและพม่า โดยเฉพาะไทย-จีน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีการค้ามากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้จะมีการใช้งบประมาณพัฒนาในปีงบประมาณ 2546 มูลค่า 46.75 ล้านบาท ปี 2547 มูลค่า 828.23 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2548 นี้ จะมีการใช้งบประมาณอย่างน้อย 380 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนที่สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 ที่ อ.แม่สาย เพื่อเชื่อมกับประเทศพม่า

นายสมเจตน์กล่าวว่า สำหรับโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและสถานีขนถ่ายสินค้าที่ ต.ศรีดอนมูล เนื้อที่ 3,136 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนครั้งนี้ นั้น ปรากฏว่าเดิมทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับบริษัท ไทย-จีน พัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มทุนร่วมระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนในมณฑลยูนนาน จีนตอนใต้ ที่เสนอตัวจะเข้ามาลงทุนตั้งแต่ต้น ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งที่ศรีดอนมูลเสร็จแล้วเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาและเตรียมจะลงนามจัดตั้งร่วมกันในเดือน ธ.ค.นี้

นายสมเจตน์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามการจัดตั้งก็ต้องหยุดชะงักเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ย.นี้ ได้ตั้งข้อสังเกต 2 ประการใหญ่ๆ คือ 1. เชียงแสนเป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ดังนั้นประเทศไทยจึงควรอนุรักษ์เอาไว้เพื่อเสนอเป็นมรดกโลก ทำให้การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไม่มีความเหมาะสม และ 2. ควรพิจารณาข้อมูลความเหมาะสมอย่างรอบคอบโดยไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนและใช้ความร่วมมือกับเอกชนจีนมาเป็นสิ่งเร่งแต่อาจส่งผลกระทบต่อในระยะยาว

“คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ร่วมกับสภาพัฒน์ กระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ไปศึกษาและพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไป และข้อตกลงที่ กนอ. จะลงนามกับเอกชนจีนก็ได้ขอให้ยุติ เพราะล่าสุดหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายพินิจได้เชิญหน่วยงานดังกล่าว ไปหารือร่วมกับผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ด้วยผลสรุปได้ว่าเราจะมีการพิจารณาจุดที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ ณ จุดใหม่” นายสมเจตน์กล่าวและว่า การประชุมดังกล่าวเบื้องต้นมีการเสนอให้หาสถานที่แห่งใหม่ในการจัดตั้งในสถานที่ที่มีอุตสาหกรรมอยู่แล้ว โดยมีการเสนอไปที่ จ.พิจิตร อย่างไรก็ตามก่อนจะไปพิจิตรนั้นคนยืนยันว่าจะผลักดันให้มีการหาสถานที่ในเขตเศรษฐกิจชายแดนเชียงราย โดยเฉพาะที่ อ.เชียงของ เป็นอันดับแรกก่อน.